
 

   

รายงานผลการ การประชุมเรื่อง การประชุมปรึกษาหารอืการด าเนิน 

การอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีต าบลหินดาด พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ                
เทศบาลต าบลหินดาด  โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม. และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาดได้มี ประชุมการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมาจากการคัดเลือกจากตัวแทน สมาชิกสภา
เทศบาล ประธานชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ดาด  ในวันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.     
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหินดาด ชั้น 2 

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร  

๑.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 15 คน อนุมัติงบประมาณกองทุนในการจัดโครงการฯ  

 

 


